

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2024 tại giáo xứ VN Seattle.



Tukwila : Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót năm 2024 tại giáo xứ CTTĐVN thuộc Tổng Giáo Phận Seattle được cử hành trong ba ngày từ chiều thứ sáu ngày 05 đến Chúa Nhật ngày 07 tháng 4 năm 2024.

[Xem Hình](#)

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót năm 2024 mang Chủ Đề : " Về Bên Đấng Yêu Thương" do linh mục Phaolo Nguyễn Ngọc Thảo Dòng Tên phụ trách giảng phòng qua các đề tài theo thời gian: Tối thứ Sáu đề tài: Lòng Chúa Thương Xót và Ôn Chữa Lành . Ngày thứ Bảy 2 đề tài: Ôn phúc Chúa hứa ban khi Sống Lòng Thương Xót - Kho tàng phong phú nơi Mẹ Maria.

Tối thứ Sáu sau Thánh Lễ khai mạc đại hội, các em Thiếu Nhi trong giáo xứ lại có một chương trình sinh hoạt đặc biệt tại Trung Tâm Tôma Thiện với Đêm Cầu Nguyện Bên Lòng Chúa Thương Xót.

Mời xem : [**Giới Trẻ với Đêm Cầu Nguyện VỀ BÊN ĐĂNG YÊU THƯƠNG**](#)



Thứ Bảy ngày 06 tháng 4 : Thánh Lễ kính Đức Mẹ lúc 8 giờ 30 cũng là ngày kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Sau Thánh Lễ , giáo dân được hôn kính Xương Thánh của Thánh Nữ Faustina .



Từ 10 giờ Cha Nguyễn Ngọc Thảo bắt đầu giảng đề tài 2: Ôn Phúc Chúa hứa ban khi Sống Lòng Thương Xót đến 11 giờ 30 nghỉ trưa và tiếp tục trở lại đề tài 3: Kho tàng phú nơi Mẹ Maria.

Trong suốt các giờ tĩnh tâm qua những đề tài nêu trên, Cha Thảo đã đưa mọi người cùng nhau suy niệm cho một sự trở về Lòng Chúa Thương Xót. Đồng đạo giáo dân đã tham dự các giờ tĩnh tâm và lắng nghe phần thuyết giảng một cách sốt sắng.

Các bài phân tích các đề tài trong chủ đề Về Bên Đấng Yêu Thương kết thúc vào khoảng hơn 3 giờ chiều và bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể Lòng Chúa Thương Xót một cách trọng thể.

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót năm nay đặc biệt cha chánh xứ đã đưa các em trong cả ba chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ Đắc Lộ, và Thiếu Nhi Thánh Thể tham gia trực tiếp với giáo xứ trong việc đảm trách hướng dẫn cầu người, phụ trách bàn kiệu và hướng dẫn buổi rước kiệu thật sôi động. Cao điểm của ngày Đại Hội là Buổi Rước Kiệu Lòng Chúa Thương Xót vào chiều thứ Bảy lúc 4 giờ.

Đúng 4 giờ một MC trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giới thiệu giờ rước kiệu bắt đầu. Linh mục Đoàn tiến vào nhà thờ và dừng lại trước bàn kiệu Lòng Chúa thương xót. Cha chủ tế đọc lời nguyện mở đầu buổi Rước Kiệu: “Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót. Xin Chúa nhân từ, thương xót và tha thứ cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, vì chúng con tín thác vào lòng thương xót bao la của Chúa. Xin đón nhận chúng con vào Thánh Tâm rất nhân lành của Chúa và xin đừng khi nào để chúng con rời khỏi Thánh Tâm Chúa. Chúng con nài xin vì tình yêu Chúa đã liên kết Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa Cha hằng hữu. Xin thương cả loài người, nhất là những kẻ có tội, đang tìm nương thân trong Thánh Tâm đầy tràn thương xót của Chúa Giêsu. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin Chúa tỏ lòng Chúa thương xót Chúa cho chúng con, để chúng con ca tụng quyền năng lòng thương xót Chúa bây giờ và cho đến muôn đời Amen.”

Đoàn kiệu bắt đầu với Thánh Giá nền cao , Chiêng Trống và các Hội Đoàn Giáo Đoàn, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách gánh Bàn Kiệu Lòng Chúa Thương Xót.

Đoàn kiệu di hành chung quanh khuôn viên nhà thờ sau hơn nửa tiếng đồng hồ dưới cơn mưa nhẹ. Đồng đảo giáo dân trong các Giáo Đoàn, Hội Đoàn cùng với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Hải Đồng đã hiện diện trong buổi Rước Kiệu. Đoàn Kiệu trở về nhà thờ vào khoảng 4 giờ 45 và tiếp tục phân suy niệm Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót.

Kết thúc buổi Rước Kiệu và bắt đầu Thánh Lễ lúc 5 giờ chiều.

Cha chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ tế Thánh Lễ, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, Cha Nguyễn Ngọc Thảo

Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế giới thiệu quý linh mục dâng Thánh Lễ và cảm ơn Cha Nguyễn Ngọc Thảo đã giúp giáo xứ có những giờ tĩnh tâm khá sốt sắng. Ngài nói tiếp: Xin cho một tràng pháo tay cảm ơn cha Thảo và cùng chào đón nhau trong ngày Đại hội kính Lòng Chúa Thương Xót (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh Lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật II Phục Sinh. Tin mừng hôm nay Thánh Gio-an giới thiệu câu chuyện Cha Giêsu hiện ra với các Tông đồ với đoạn hình ảnh có sự hiện diện của Toma: “ Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !...”

Cha Ngọc Thảo phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về Lòng Chúa Thương Xót đối với nhân loại và chúng ta nên đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Đặc biệt ngài nhắc lại Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị đã đưa vào phụng vụ của Giáo Hội một cách đặc biệt lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh mà giáo xứ mừng một cách trọng thể hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ đã ân cần cảm ơn Cha Ngọc Thảo một cách trang trọng ngài nói : một lần nữa chúng con cảm ơn Cha đã giúp giảng tĩnh tâm trong những ngày Đại Hội kính Lòng Chúa Thương Xót , cha đã mang lại cho chúng con món ăn tinh thần rất giá trị. Lời kết thúc với tràng pháo tay dài.

Thánh lễ được kết thúc lúc 6 giờ 40 với phép lành trọng thể mà cộng đoàn hiện diện được đón nhận ơn toàn xá do Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành . Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý.